

นิทรรศการ



ปีที่ 39 ฉบับที่ 88 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยประชุมอาจารย์และข้าราชการ ในวันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 4/2553 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มีวาระสำคัญดังนี้

1. ปฏิญญาขอม 2
2. การเตรียมรับการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
3. การเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบสาม ปีการศึกษา 2554
4. โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (PMQA)
5. โครงการจัดทำผลงานทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โครงการรดคว่น)

จึงขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ จึงขอความกรุณาให้อาจารย์ทุกท่าน ที่มีภาระงานสอน โปรดกรอกแบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้นตามรายละเอียดในแบบฟอร์มพร้อมส่งคืนฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ (คุณทิพพาภรณ์ วัฒน) หรือส่งคืนที่ E-mail sujin.saw@gmail.com ภายในเดือนตุลาคม นี้ (เอกสารดังกล่าวได้ใส่ไว้ในช่องจดหมายของอาจารย์ทุกท่านแล้ว หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกะติคสถานการณ์



ทั้งนี้กระบวนการดำเนินงานจะเน้นการพัฒนาจากฐานของชุมชนท้องถิ่น การร่วมคิดร่วมทำหรือการเชื่อมโยงทางสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้หนุนเสริม เติมเต็มกระบวนการเพื่อการพัฒนา จากศักยภาพที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ทั้งหมด เช่น การสร้างกระแสความสนใจและมองเห็นคุณค่าของชุมชนท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการองค์ความรู้ การสังเคราะห์ประเด็นนโยบาย เป็นต้น เพราะการที่จะทำให้สังคมมั่นคงและยั่งยืนก็ต้องอาศัยโครงสร้างที่สำคัญ นั่นก็คือ “ชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง” นั่นเอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่สำคัญ ที่มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นจะร่วมผลึกกำลังกัน เพื่อร่วมสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เหมือนดังเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่จับมือกับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการร่วมกันสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่การเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ หรือ “แปดริ้วเมืองน่าอยู่” ต่อไป

“มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนพลังแห่งการเรียนรู้อย่างมหาศาล หากมหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมแห่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป”

กำหนดการแข่งขันกลอนสด
ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2553

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น			
๕ ตุลาคม ๒๕๕๓	สายบน	สายล่าง	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ● ร.ร.ศิขลคุณาธารวิทยา ● ร.ร.ปากพะยูน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ร.ร.สตรีทุ่งสง ● ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ● ร.ร.เบญจมาราฐทิศ 	
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		
	สายบน	สายล่าง	
	<ul style="list-style-type: none"> ● กัลยาณีศรีธรรมราช ● เบญจมาราฐทิศ ● ศิขลคุณาธารวิทยา 	<ul style="list-style-type: none"> ● ร.ร.ชะอวด ● ร.ร.สตรีทุ่งสง ● ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 	



"เมื่อมหาวิทยาลัย ร่วมใส่ใจชุมชนท้องถิ่น"



มศ.ดร.กุลสวัสดิ์ โจรจนไพศาลกิจ

จากระยะเวลาที่ผ่านมา เราอาจยอมรับได้ว่า “มหาวิทยาลัย” ไม่สามารถแสดงพลังทางปัญญาต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง เพราะส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเรื่องเฉพาะเรื่อง จึงไม่สามารถนำมาขับเคลื่อนในเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ได้ ทั้ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนชุมทรัพย์ทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น แต่มหาวิทยาลัยกลับมีส่วนในการพัฒนานโยบายสาธารณะน้อยมาก การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนานโยบายสาธารณะจึงเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม หากในวันนี้มหาวิทยาลัยต้องการที่จะแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น คงต้องตั้งโจทย์ก่อนว่า “มหาวิทยาลัยจะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งได้อย่างไร” เพราะมหาวิทยาลัยอาจมีสิ่งชุมชนท้องถิ่นไม่มี เช่น องค์ความรู้บางเรื่อง ความสามารถในการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น อันจะเป็นสิ่งที่เข้าไปหนุนเสริมเติมเต็มให้กับชุมชนท้องถิ่นได้

ในวันนี้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนนครินทร์” ได้หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ด้วยบทบาท “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” ที่เน้นการพัฒนาทั้งด้านการศึกษาของเยาวชนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า “การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิตและสังคม” จนเป็นที่มาของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนทั้งในระดับตำบลและจังหวัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาสุขภาวะจังหวัดฉะเชิงเทรา” หรือที่คุ้นหูสำหรับใครหลายคนว่า “แปดริ้วเมืองน่าอยู่” นั่นเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน(สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งที่จะพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบองค์รวม ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายร่วมของชุมชนท้องถิ่นและวาระของจังหวัดต่อไป เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน ยังผลให้เกิดความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยในเบื้องต้นมีเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่รวม 5 เครือข่าย ประกอบด้วย 1) เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) เครือข่ายอาสาสมัคร 3) เครือข่ายการออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4) เครือข่ายเกษตรกรรมปลอดภัย และ 5) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งในแต่ละเครือข่ายก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้แปดริ้วเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น ดังคำพูดที่ได้พูดอยู่เสมอว่า “พวกเราจะร่วมสร้าง แปดริ้วให้เป็นเมืองที่น่าอยู่”



บชธนาธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร. บำรุง ศิริวรรณปาน
 ผู้ช่วยบชธนาธิการ นางศิริวรรณ จุฑาทับ , นางณัฐชญา นนทโชติ
 พิภพจโรชภัทร อัครธำนา นายก่อมลพ ปรัชชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีชาล วันนี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

เข้าวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนาการคูขวาง จะมาประชาสัมพันธ์บัตรเครดิตกรุงศรีฯ โสมโปร กรุงศรีฯ First choice และผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธบริการ บริเวณศูนย์วัฒนธรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

เพื่อให้ นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยของวช. (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ได้เขียนข้อเสนอการวิจัยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขยายเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนการวิจัย (แบบ ว-1ช)/ โครงการวิจัย(แบบ ว-1ด)] เป็นภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยฯ จึงแจ้งนักวิจัยทุกท่านทราบและรีบดำเนินการส่งตามกำหนดใหม่

อาจารย์อุดม ทิพย์รักษ์ เคยให้เหตุผลแบบฮาๆ ว่าที่ยังไม่ทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาฯ ยังไม่มีศาสตราจารย์ ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่อเป็นผู้ช่วยใคร แต่เวลานี้แฉ่วมาว่ากำลังมีผู้ลงมือทำตำแหน่ง ศ.แล้ว คราวนี้อาจารย์อุดม คงต้องรีบลงมือทำศ.แล้วแหละ เพราะจะมีคนให้ไปเป็นผู้ช่วยในไม่ช้านี้

คุณกฤษฏา แสงวรรณ ช่างเทคนิคหุ่นบุกเบิกแห่งสถานีวิจัยเสียงมหาชัย ได้อำลาหน้าเขาไปอีกคน ไปรับงานใหม่หน้าที่ใหม่ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนๆต่างใจหาย แต่ก็ยินดีที่ไปมีหน้าที่การงานก้าวหน้ายิ่งขึ้น

คุณนาคนิ ประสาน และผู้เกษียณฯ ทุกท่าน บอกกล่าวมาด้วยความตั้งใจ ที่สโมสรบุคลากรได้ตั้งใจจัดงานเลี้ยงส่งให้ ขอบคุณผู้ที่มอบของที่ระลึกทุกชิ้น และขอบคุณผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง จะจดจำบรรยากาศในคำคินนั้นตลอดไป

กำหนดส่งเกรดในภาคเรียนนี้ ส่งผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หากเลือกส่งด้วยใบส่งเกรด ให้ส่งที่คณะภายในวันที่ 11 ตุลาคม คณะส่งต่อไปยังสำนักส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม นี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "บางที่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ อาจไม่ใช่ช่วงเวลาของความสำเร็จเสมอไป แต่มันกลับเป็นช่วงเวลาตอนที่เราต้องเผชิญกับความผิดหวัง แล้วดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดนั้นให้ได้ เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมากกว่า" สวัสดีค่ะ